

## ร่างคำแถลงข่าว

วันนี้ (๑๔ พ.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น.) อ.ก.พ. กระทรวงการคลังได้ประชุมพิจารณาความผิดของนายสิริพงศ์ ริยะการธีรโชติ (ชื่อเดิม นายศุภกิจ ริยะการ สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา กรมสรรพากรเดิมเคยดำรงตำแหน่งสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒๒ ในกรณีประพฤติมิชอบในเรื่องการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามคำสั่งกระทรวงการคลังให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ และตามคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

ฐานความผิดของนายสิริพงศ์ ที่คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวน ตั้งแต่กระทรวงการคลังได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบันรวมทั้งหมดได้ประชุมกันถึง ๔๙ ครั้ง ประกอบด้วย

- ๑) ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ๒) ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
- ๓) ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
- ๔) ฐานละเว้นการกระทำหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

จากการสอบสวนอย่างละเอียดรอบคอบของคณะกรรมการรับฟังได้เป็นที่ยุติว่า ได้มีกลุ่มบริษัทที่ประกอบกิจการส่งออกโลหะและแร่โลหะ ที่เพิ่งจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๐ ราย ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๓๐) และขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยมิชอบ ในเขตท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒๒ ซึ่งกลุ่มบริษัททั้ง ๓๐ รายนี้ มีชื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลซ้ำ ๆ กัน และใช้ที่ตั้งในการจดทะเบียนเป็นสถานประกอบการซ้ำกัน แต่ไม่ได้ประกอบกิจการจริง และยังพบว่ากลุ่มบริษัททั้ง ๓๐ รายนี้ ได้มีการซื้อสินค้าจากผู้ขายซ้ำรายกันจากบริษัทผู้ขาย ๖ ราย ซึ่งก็ได้ตรวจสอบแล้วไม่พบว่ากลุ่มบริษัททั้ง ๖ รายนี้ มีการประกอบการจริง

บริษัทที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓๐ รายนี้ ทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ๒๒ ได้มีการจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้ว ๒๕ ราย ส่วนอีก ๕ ราย ได้มีการแจ้งระงับการจ่าย เนื่องจากได้ปรากฏข่าวการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ โดยได้มีการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนภาษีแรกให้กับบริษัท ๒๕ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๙.๖ ล้านบาท และหลังจากนั้นผู้ถูกกล่าวหาในฐานะสรรพากรพื้นที่ ๒๒ ได้อนุมัติให้คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนภาษีถัดไปให้กับกลุ่มบริษัททั้ง ๒๕ รายอีกจำนวน ๒,๘๖๙.๔๒ ล้านบาท รวมทั้งสิ้นได้มีการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มบริษัทผู้ประกอบการส่งออกโลหะและแร่โลหะที่ไม่ได้ประกอบการจริง จำนวน ๓,๒๐๙ ล้านบาท

คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงของกระทรวงการคลัง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาได้ทำให้รัฐเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงได้เสนอ อ.ก.พ.กระทรวงการคลัง ให้ลงโทษไล่นายสิริพงศ์ ริยะการธีรโชติ ออกจากราชการ ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการได้เสนอ